

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



ในวันอังคาร ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประถม เชื้อหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นายทศพร จันทร์เนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ทุกคน ได้จัดการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการมอบเครื่องล้างมือเอนกประสงค์โดยไม่ใช้มือสัมผัส จาก สโมสร ไลอ้อนส์ดอกคำใต้ นำโดยท่านวรวิทย์ บุรณศิริ ที่ปรึกษาสโมสรไลอ้อนส์ดอกคำใต้ และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.พะเยา เขต ๑ จำนวน 31 ทุน โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 68,000 บาท โดย นายวิษณุ นางพิชญภา ไพบุลย์สิริรัตน์ และครอบครัว และได้รับมอบงบสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จำนวน 100,000 บาท จากท่าน ผอ.ชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด และได้มอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ให้แก่ นายวสันต์ วงศ์ปัญญา วิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา

มอบเกียรติบัตรผลการติดตามและประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 แก่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส ทั้งนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.1 (RT) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 โรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน ที่มีคะแนนเต็ม จำนวน 4 คน และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2562 รวมทุกด้าน 10 อันดับแรกของ สพป.พะเยา เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ทั้ง ป.6 และ ม.3 จำนวน 40 โรงเรียน



## กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต



ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นำทีมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ทุกคนร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีการทำพิธีเชิญธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมกับให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

